

MB chung tay cùng Hải Bình tôn vinh các anh hùng liệt sĩ

13:10 20/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân sâu sắc của nhân dân địa phương đối với các anh hùng liệt sĩ. MB vinh dự là ngân hàng đồng hành xây dựng công trình lịch sử ý nghĩa này.

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2025) và hướng tới đại hội Đảng bộ phường Hải Bình nhiệm kỳ 2025-2030, lễ khánh thành đài tưởng niệm liệt sĩ phường Hải Bình đã long trọng diễn ra.



Công trình được xây dựng trên diện tích 500m² với tổng mức đầu tư 5,8 tỷ đồng, trong đó 2,25 tỷ đồng từ nguồn vốn của thị xã Nghi Sơn, phần còn lại huy động từ ngân sách địa phương, các nguồn

tài trợ và đóng góp của nhân dân. Ngân hàng Quân đội (MB) là nhà tài trợ lớn nhất, đóng góp 2 tỷ đồng, thể hiện sự đồng hành tích cực của MB trong các hoạt động xã hội, đặc biệt là những dự án mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công trình không chỉ là nơi tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ mà còn là biểu tượng văn hóa và lịch sử của phường Hải Bình. Đài tưởng niệm được thiết kế cách điệu hình ảnh cánh buồm, biểu trưng cho tinh thần vươn xa của vùng đất ven biển anh hùng. Điểm nhấn của công trình là khối đá xanh nguyên khối từ Thanh Hóa, gắn dòng chữ vàng “tổ quốc ghi công” và biểu tượng trống đồng thiêng liêng.



Lễ khánh thành đài tưởng niệm liệt sĩ phường Hải Bình.

Tại sự kiện, MB đã được vinh danh là một trong những tổ chức có đóng góp lớn nhất. Đại diện MB, bà Lê Thị Lợi, Trưởng ban kiểm soát chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi được góp sức xây dựng công trình ý nghĩa này. MB cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trên cả nước trong các hoạt động xã hội, vì một Việt Nam phát triển và giàu truyền thống.”



Bà Lê Thị Lợi, Trưởng ban kiểm soát MB phát biểu tại lễ khánh thành đài tưởng niệm liệt sĩ phường Hải Bình.

Sau 8 tháng thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ với sự giám sát chặt chẽ về kỹ thuật và mỹ thuật. Đây không chỉ là nơi ghi danh 11 bà mẹ Việt Nam anh hùng và 153 anh hùng liệt sĩ mà còn là không gian giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

MB không chỉ được biết đến là một trong những tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam mà còn là đơn vị luôn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng. Trong suốt hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, MB đã gắn bó với sứ mệnh “vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của khách hàng”, đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và đất nước.



Các đại biểu tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm liệt sĩ phường Hải Bình.

Thông qua việc đồng hành xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ phường Hải Bình, MB một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với lịch sử, cũng như cam kết đồng hành vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của khách hàng. Đây không chỉ là một hoạt động ý nghĩa trong chuỗi các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) của MB mà còn là minh chứng cho khát vọng lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, đoàn kết và tự hào dân tộc.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/mb-chung-tay-cung-hai-binh-ton-vinh-cac-anh-hung-liet-sy>